

# เปิดสัมพันธ์ลึก'ลิขิต มุกดา'กับปชป.สายใต้

## เคียงข้าง

## ผ่านเครือข่าย "สาม-ทักษิณ"

ฉากกรณีที่ ร.ศ.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และ นายประมัตต์ ธีระบุระ ส.ส.ขอนแก่น พรรคความหวังใหม่ ได้เปิดโปงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า นายอติวิทย์ ไชยธรรม ที่ปรึกษา พล.ต.สนั่น ได้ทำเรื่องขอความเป็นธรรมให้กับ นายอติวิทย์ ไชยธรรม นักธุรกิจชาวอเมริกัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยประกาศให้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เข้าประเทศ เพราะเกี่ยวข้องกับสหพคคและมีพฤติกรรมเป็นขบวนการเพื่อพ้อ

ซึ่งนายประมัตต์ระบุว่ามีสมาชิกสภาจังหวัด พิจิตร(ส.จ.) คำนินการวิวัฒน์ขอประกันตัวและเรียกค่าใช้จ่าย 22 ล้านบาท

ส.จ.คนดังกล่าวที่ถูกพาดพิง คือ นายลิขิต มุกดา อดีต ส.จ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร โดยนายลิขิตเป็นคนใกล้ชิดกับ พล.ต.สนั่น และได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.สนั่นให้ลงเลือกตั้ง ส.จ. ที่ อ.โพธิ์ทะเล ซึ่ง นายวินัย เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และเป็น ส.ส.อยู่ในกลุ่มของ พล.ต.สนั่น ระบุว่านายลิขิตเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียง 1 ปี โดยเป็นสมาชิกกลุ่มสาม-ทักษิณ ส่วนคนทำงานอยู่ที่องค์การนักศึกษา ซึ่งทำกิจ



ลิขิต ไชยธรรม

กรรมร่วมกัน หลังจากที่ไม่เป็น ส.จ.พิจิตร 1 สมัย สำหรับนายลิขิต พี่นเพเป็นคน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษาสุราษฎร์สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์แนวร่วมหนึ่งของกลุ่มสาม-ทักษิณ ที่รวบรวมเอาคณบดีนักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ และชมรมค่ายอาสาพัฒนาธรรมทักษิณ และเป็นแนวร่วมสนับสนุนพรรคนักศึกษา 7 คณะ ให้บริหารองค์การนักศึกษามา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมอยู่

เมื่อพรรคนักศึกษา 7 คณะเข้าบริหารองค์การนักศึกษามาในปี 2523 นายวินัยรับตำแหน่งรองประธานคณบดีนักศึกษา ในระหว่างที่นายวินัยและนายลิขิตได้จบการศึกษา ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากจบการศึกษา ทั้งสองคนก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ ในกลุ่มของ พล.ต.สนั่น

ในขณะที่นายวินัยเคยรับหน้าที่เลขาธิการส่วนตัว

กรรมร่วมกัน หลังจากที่ไม่เป็น ส.จ.พิจิตร 1 สมัย สำหรับนายลิขิต พี่นเพเป็นคน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษาสุราษฎร์สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์แนวร่วมหนึ่งของกลุ่มสาม-ทักษิณ ที่รวบรวมเอาคณบดีนักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ และชม

ของ พล.ต.สนั่น นายลิขิตก็ได้ไปทำกิจกรรมด้านการเมืองกับ พล.ต.สนั่น ที่ จ.พิจิตร จนเป็นที่ไว้วางใจให้ควบคุมกิจการด้านน้ำมัน และส่งลงสมัคร ส.จ.โพธิ์ทะเล ส่วนนายวินัยก็ลงสมัคร ส.ส.ที่จังหวัดสงขลา

หลังจากที่เป็น ส.จ.แล้วพฤติกรรมบางอย่างของ นายลิขิตสร้างความไม่พอใจให้ พล.ต.สนั่น จึงมีข่าวว่า พล.ต.สนั่นไม่ได้บัญญัติชื่อของ "ลิขิต" ไว้ในสังกัดอีก

แต่อย่างไรก็ตาม นายลิขิตก็ยังวนเวียนและทำธุรกิจร่วมกับ ส.ส.ในกลุ่มของ พล.ต.สนั่นอยู่นองๆ จนกระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.สนั่น ชื่อของ "ลิขิต" ก็ปรากฏขึ้นมา โดยถูกพาดพิงว่าวิ่งเต้นช่วยราชการสหพคค

โดยฝ่ายค้านกล่าวหาว่ากรังต้นในครั้งนี้ใช้เงินถึง 22 ล้าน ผ่านกลุ่ม ส.ส.สังกัด พล.ต.สนั่น

แม้ พล.ต.สนั่น และนายอติวิทย์ รวมทั้งนายถาวรและนายวินัย สองพี่น้องตระกูล เสนเนียม ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับเงิน 22 ล้าน และช่วยเหลือเพราะมีการร้องทุกข์

กรณีวิ่งเต้นช่วยราชการสหพคคจะกดดันเป็นประเด็นที่ย้อนมาขงายับดั่งกัของ "เสธ.หนั่น" หรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง